

>2 **ศก.อาเซียน+3โตแกร่งสุด5.4%**

# เศรษฐกิจอาเซียน+3 โตแกร่งสุด 5.4%

นักเศรษฐศาสตร์แอมโรชี้เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ขยายตัวดีสุดของโลก จากอุปสงค์ในประเทศแข็งแกร่ง การส่งออกขยายตัวตามเศรษฐกิจโลก การเจรจาหม่า-คิมซัมมิตหากจบสวย จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งสงครามการค้ากระทบทุกประเทศไม่เว้นไทย



**กรุงเทพธุรกิจ** ● นายไออี คอร์ด หัวหน้านักเศรษฐกร สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคแห่งภูมิภาคอาเซียน +3 (แอมโร) เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ จัดทำและเผยแพร่โดยแอมโร วานนี้ (11 มิ.ย.) ระบุว่าเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ขยายตัวดีกว่าภูมิภาคอื่นของโลกจากอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่ง และการส่งออกที่ขยายตัวตามแรงกระตุ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เอื้ออำนวย ขณะที่เงินเฟ้อในภูมิภาคทรงตัว

“ด้วยอานิสงส์จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ฟื้นตัว คาดว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 5.4% ในปี 2561 และร้อยละ 5.2 ในปี 2562 ตามลำดับ”

เมื่อเทียบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก แอมโรคาดว่า ปีนี้โต 3.8% และ 3.7% ในปี 2561 แม้ว่าอุปสงค์ในประเทศจะแข็งแกร่ง และอุปสงค์ต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น แต่ภูมิภาคยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในระยะสั้น 2 ประการ ได้แก่ ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวเร็วกว่าคาด จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความตึงเครียดของสถานการณ์การค้าโลกที่มีมากขึ้น

ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวหากเกิดขึ้นจริง จะส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคในรูปเงินทุนไหลออก ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น รวมถึงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศลดลง

**อุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้นได้ช่วยให้ภูมิภาคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากภายนอกได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันระบบอัตราแลกเปลี่ยนในภูมิภาคยืดหยุ่นมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และมีบทบาทช่วยลดผลกระทบความเสี่ยงจากภายนอกได้มากขึ้นเช่นกัน**

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบเศรษฐกิจการเงิน ผู้ดำเนินนโยบายควรเดินหน้าขยายพื้นที่ในการดำเนินนโยบาย (Policy Space) โดยเฉพาะนโยบายการเงินเพื่อเตรียมรับมือภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้นในอนาคตนโยบายการคลังควรมีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่มาตรการกำกับดูแลความเสี่ยงเชิงระบบจะช่วยป้องกันเสถียรภาพทางการเงิน

เงินได้ รวมถึงการดำเนินนโยบายแบบผสมผสานระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และมาตรการกำกับดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นอยู่ในช่วงใดของวัฏจักรเศรษฐกิจและสินเชื่อ

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของไทย นายคอร์ดกล่าวว่า เศรษฐกิจพื้นฐานไทยดี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในภูมิภาค และไม่แตะต้องอัตราดอกเบี้ยระยะยาว อัตราดอกเบี้ยในตลาดไม่ปรับตัวขึ้นเพราะพื้นฐานไทยดี ซึ่งแตกต่างจากหลายๆ ประเทศที่เสี่ยงประสบกับภาวะเงินทุนไหลออกมากกว่าไทย โดยเฉพาะประเทศที่มีทุนสำรองต่ำ ไทยนั้นเงินเฟ้อต่ำ แต่ก็ถึงเวลาที่ธนาคารกลางเอเชียต้องปรับนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ย

**การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯจะไม่กระทบไทยมากนักเพราะทุนสำรองไทยสูง และกันชนเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากเคยเจอกับเงินทุนไหลออก**



## อย่างรวดเร็วและรุนแรงมาแล้ว

สำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกับนายคิมจอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือในวันนี้ (12 มิ.ย.) นักเศรษฐศาสตร์แอมโรระบุ “หากจบลงได้ด้วยดีก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในภูมิภาค ลดความเสี่ยงเรื่องภูมิศาสตร์การเมือง”

ส่วนความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยใหญ่สุดคือความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ถ้าตอบโต้กันจนสถานการณ์บานปลายไปทั่วโลก ทุกประเทศจะได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่ไทยซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค แต่ปัจจัยที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้คือเศรษฐกิจโลก ถ้าดีก็จะช่วยดูดซับผลกระทบจากสงครามการค้าได้

นายคอร์กกล่าวด้วยว่า ในโลกที่เปลี่ยนแปลงควรสร้างเศรษฐกิจให้หลากหลาย จากภาคการผลิตไปสู่ภาคบริการ ภาคการผลิตอาจจะดีกับเศรษฐกิจแต่ไม่ดีกับการจ้างงาน กล่าวคือไม่สร้างงานอีกต่อไปแล้ว เพราะมีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ ภาคบริการที่โดดเด่นของไทยคือการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง ภูมิภาคอาเซียน+3 มีชนชั้นกลางโตมากที่ต้องการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจีน ขณะนี้ความต้องการท่องเที่ยวเพิ่มสูงมาก ดังนั้นประเทศที่จะได้ประโยชน์จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมต่อที่ดีมาดึงดูดนักท่องเที่ยว (Infrastructure, Facility, Connectivity)

จากคำถามที่ว่าภูมิภาคจะสามารถรักษาความยืดหยุ่นและการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างไร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญในระดับโลก ทั้งจากเทคโนโลยี และเครือข่ายการค้าและการผลิต ปัจจัยเหล่านี้ก็ดันยุทธศาสตร์ “การผลิตเพื่อส่งออก”

รายงานแอมโรระบุว่า แม้ห่วงโซ่มูลค่าโลกจะทำให้กลุ่มประเทศอาเซียน+3 โดยรวมมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตมากขึ้น แต่ก็ทำให้ประเทศในภูมิภาคอาจได้รับผลกระทบจากความท้าทายในระยะสั้นต่างๆ เช่น การกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้นด้วย แต่ปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสมดุลของเศรษฐกิจคือการขยายตัวของ

อุปสงค์ในภูมิภาคต่อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ซึ่งจะช่วยรองรับการส่งออกของภูมิภาคและลดทอนความเสี่ยงจากภายนอกอันเป็นผลจากการกีดกันทางการค้าได้

นายคอร์กกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงจากภาคการผลิตสู่ภาคบริการ จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มขึ้นด้านการศึกษา แต่ในการจัดอันดับโลกการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ำมาก นอกจากนี้ต้องเพิ่มทักษะแรงงานเพิ่มการวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) พัฒนาศูนย์นวัตกรรมและทุนมนุษย์

แอมโรคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในอาเซียน+3 เศรษฐกิจจีนปีนี้ขยายตัวสู่ระดับปานกลางเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 นโยบายของทางการเงินให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการเปลี่ยนแปลงจากการเติบโตสูงมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ แม้จะทำให้เติบโตในระดับปานกลาง ปีนี้ทางการเงินตั้งเป้าไว้ที่ 6.5% แอมโรคาดว่าปีนี้เงินโตราว 6.6%

อินโดนีเซีย เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องจากความต้องการในประเทศ จีดีพีขยายตัว 5.2% ในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา มาเลเซีย จีดีพีขยายตัว 5.9% ในไตรมาส 4 ปี 2560 เศรษฐกิจเมียนมาค่อยๆ ฟื้นตัวในปีงบประมาณ 2560-2561 เนื่องจากสภาพอากาศดีขึ้น เอื้อต่อการผลิตภาคเกษตร ภาคน้ำมันและก๊าซในประเทศได้ประโยชน์จากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2560

ฟิลิปปินส์ยังคงแข็งแกร่งแม้อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยในปี 2560 จีดีพีปี 2560 อยู่ที่ราว 6.7% สิงคโปร์เศรษฐกิจแข็งแกร่งขยายวงทั้งจากด้านการผลิตและการใช้จ่าย เวียดนามเศรษฐกิจฟื้นตัวดีในปี 2560 ได้แรงหนุนจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและความต้องการในประเทศที่แข็งแกร่งมากขึ้น จีดีพีปี 2560 อยู่ที่ 6.8% แรงหนุนช่วงครึ่งหลังปี 2560 มาจากการบริโภคในประเทศและการลงทุน